



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2555

ผู้ส่งออก-โรงสี ชงแผนขายข้าว ให้บุญทรงพิจารณาสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวหลังประชุมหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อจัดทำแผนผลักดันการส่งออกข้าวว่า ทางโรงสีเห็นด้วยในหลักการและแนวทางในการร่วมผลักดันการส่งออก หลักการจะจับคู่กันเองระหว่างบริษัทผู้ส่งออกและโรงสี ภายใน 3 เดือนจะร่วมกันส่งออกให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000ตัน/ราย จะเริ่มจากการผลักดันข้าวหอมมะลิกับโรงสีในภาคอีสานและภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ซึ่งผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิจะไปทำโมเดลราคาข้าวหอมมะลิตที่สัมพันธ์กับปริมาณส่งออกว่าควรเป็นเท่าไร และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุน เป็นการเสนอราคาซื้อหน้าโรงสีที่รับโครงการรับจำนำของรัฐบาล และใช้เวลาในการประเมินโครงการ 3 เดือนหากสำเร็จจะขยายไปในข้าวชนิดอื่นต่อไป

"หากรัฐบาลกำหนดราคาระบายข้าวที่เหมาะสมและประเทศผู้ซื้อยอมรับได้ ภายใน 3 เดือนจะส่งออกข้าวหอมมะลิจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปีได้ 3-5 แสนตัน ทางผู้ส่งออกและโรงสีจะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอขายบุญทรง เจริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสัปดาห์หน้า" น.ส.กอบสุขกล่าว

นายวิชัย ศรีนวกุล ประธานชมรมโรงสีภาคอีสาน กล่าวว่า โรงสียินดีเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและยังรักษาภาพพจน์การส่งออกข้าวหอมมะลิ รวมถึงจะเป็นการช่วยรัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวหอมมะลิ

"รัฐคงต้องยอมขาดทุนและยอมรับว่าไม่อาจจะระบายข้าวให้เท่าราคาจำนำ ที่ตันละ 2 หมื่นบาท หากเทียบเป็นต้นทุนราคาส่งออกก็จะเท่ากับตันละ 1,300 เหรียญสหรัฐ แต่หากระบายในราคาในตลาดส่งออกได้ ตันละ 1,000-1,100 เหรียญสหรัฐ แต่รัฐบาลจะประหยัดในเรื่องค่าจัดเก็บและขนย้ายเข้าโกดังกลางอีกปีละหลายพันล้านบาท อีกทั้งไม่ต้องกังวลในเรื่องการเปิดข้ามเขตโรงสี" นายวิชัยกล่าว

ที่มา มติชนรายวัน

พาณิชย์กลับลำจับมือผู้ส่งออกซื้อขายข้าวตรง

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสมาคมได้หารือกับนายบุญทรง เจริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวทางการระบายข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาล รูปแบบใหม่ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวได้เร็วขึ้น และในปริมาณที่มากขึ้น ขณะที่ผู้ส่งออกจะได้ข้าวที่มีคุณภาพและส่งออกได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ได้เสนอในหลักการ โดยผู้ส่งออกจะขอซื้อข้าวสารจากรัฐบาลนำร่องจากข้าวหอมมะลิตุกถุการผลิตใหม่ที่ผลผลิตกำลังจะทยอยออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 จนถึงต้นปีหน้า

สำหรับรูปแบบการซื้อขายนั้นกลุ่มผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิจะตกลงกับกระทรวงพาณิชย์ ในราคาที่สมเหตุสมผลรับได้ทั้งสองฝ่าย จากนั้นจะให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำทำการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และส่งมอบหน้าโรงสีให้กับผู้ส่งออกโดยตรง ไม่ต้องเก็บเข้าโกดังกลางเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดภาระข้าวในสต็อกของรัฐบาลลงได้ส่วนหนึ่ง และหากมีการระบายแบบนี้เป็นประจำจะช่วยให้รัฐบาลระบายข้าวได้เร็วขึ้น

"สมาคมเป็นผู้เสนอและได้เจรจาในหลักการแล้ว ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคมนี้จะได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยถึงแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการส่งมอบที่ไหน อย่างไร ต้องการคุณภาพข้าวอย่างไร ทำได้หรือไม่ ติดขัดอะไรหรือไม่ เช่นถ้าให้สื่ออย่างดี ต้องการให้ชัดขาวก็ขึ้น เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งออกต้องจ่ายพิเศษให้กับโรงสีเอง"

ส่วนกรณีที่โครงการนี้จะนำร่องด้วยข้าวหอมมะลิเพราะ ผลผลิตฤดูกาลใหม่กำลังทยอยออกมา และปกติช่วงไตรมาสสุดท้ายจะมีคำสั่งซื้อข้าวหอมมะลิใหม่จากลูกค้าต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในเบื้องต้นจึงได้ตั้งเป้าจะเกิดการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิกับกระทรวงพาณิชย์จากโครงการรับจำนำของรัฐบาลในฤดูกาลใหม่ (2555/56) ที่ 3 แสนตัน หรือมีการส่งออกเดือนละประมาณ 3 แสนตัน (แต่ละปีไทยส่งออกข้าวหอมมะลิประมาณ 3 ล้านตัน แยกเป็นต้นข้าวหอมมะลิประมาณ 1.5 ล้านตันที่เหลือเป็นปลายข้าว) หลังดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเริ่มได้จริงในเดือนพฤศจิกายน หากประสบความสำเร็จ อาจจะขยายสู่ข้าวชนิดอื่นต่อไป

ด้านนางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว เพราะคุณภาพข้าวที่ดีจะเป็นข้าวใหม่ทำให้รัฐบาลระบายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น ในวิธีปฏิบัติผู้ส่งออกจะทราบดีว่าจะใช้บริการโรงสีแห่งใดที่มีคุณภาพในการสีและไวใจได้ และหากเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีทั้งผู้ส่งออก และลูกค้าจะยินดีจ่าย

นอกจากนี้ ทางกรมยังมีแผนจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยปรับแผนจากเดิมเปิดประมูลแบบยกโกดัง เป็นประมูลแบบรายกอง กองละ 2 พันตัน เนื่องจากการประมูลแบบยกโกดังมีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีพื้นที่เก็บข้าวจำนวนมากเท่านั้น กลายเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบการรายเล็กไม่ได้เข้าประมูล

อย่างไรก็ตามข้อเสียของการเปิดประมูลแบบรายกอง คือ ผู้ประกอบการจะเลือกประมูลแต่กองข้าวที่มีคุณภาพดีไป จะเหลือแต่กองข้าวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไว้ เป็นภาระให้รัฐในการเก็บรักษา และขายยากขึ้น แต่การเปิดประมูลรายกองเป็นแผนระบายข้าวในอนาคตที่ต้องการให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแม้จะกำหนดกรอบปริมาณการระบายข้าวในแต่ละครั้งค่อนข้างสูง แต่พบว่าสามารถระบายข้าวได้จริงไม่เป็นที่พอใจตามที่วางไว้ เช่น ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดประมูลแล้ว 5 ครั้ง แต่ระบายได้จริงแค่ 3 ครั้ง รวมปริมาณข้าวทั้งสิ้นประมาณ 3.2 แสนตันเท่านั้น

ขณะที่การระบายข้าวครั้งที่ 5 ล่าสุดในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เปิดประมูลจำนวน 5.86 แสนตัน มีเอกชน 9 รายผ่านเกณฑ์พิจารณา แต่ขายข้าวได้จริงเพียง 5.76 หมื่นตัน ซึ่งในปลายเดือนนี้จะเปิดประมูลข้าวล็อตใหม่อีก 5-6 แสนตัน จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์นี้ คาดหวังว่าจะสามารถระบายได้ดีกว่าครั้งก่อนโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในฤดูกาลผลิตใหม่ ที่น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ส่งออก

"การที่เพิ่มเติมเงื่อนไขให้มีการประมูลข้าวแบบรายกองน่าจะส่งผลให้การระบายข้าวเป็นไปตามเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งนี้คงต้องมีการหารืออีกหลายฝ่ายในเดือนหน้าหากเห็นด้วย จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป"

ขณะที่นายชาญชัย รัชนีธนาพันธ์ นายกสสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หากกระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวแบบรายกอง แทนแบบยกโกดังนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่แปลก เพราะในอดีตเคยปฏิบัติมาแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ส่งออกจะขอซื้อตรงข้าวหอมมะลิในโครงการรับจำนำนั้นทางสมาคมโรงสียังไม่ทราบรายละเอียด ส่วนวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นี้เป็นการประชุมประจำเดือนอยู่แล้ว ไม่มีวาระใดพิเศษ

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะจับมือทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ผลักดันข้าวส่งออกทุกชนิดไม่เพียงแต่ข้าวหอมมะลิเท่านั้น ซึ่งโดยปกติทั่วไปในแต่ละปีไทยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิประมาณ 5.5 ล้านตัน แต่หลังจากมีโครงการจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 20,000 บาท ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกเพิ่ม คาดว่าในฤดูกาลผลิตปี 2555/56 หรือในฤดูกาลใหม่ที่มีผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดนี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิออกมากกว่า 6 ล้านตัน

"ข้อดีการซื้อขายในลักษณะนี้คือรัฐบาลสามารถระบายข้าวได้เร็วขึ้น และไม่ต้องเสียค่าเช่าคลังเพิ่ม แต่การประมูลข้าวจะต้องเปิดให้แข่งขันเสรี มีหลายราย ต้องโปร่งใส แล้วจะได้ราคาดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการจำนำข้าว

ทุกเมล็ด จะเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาหันไปปลูกข้าวพันธุ์อายุสั้นเข้าโครงการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น จะส่งผลทำให้ข้าวจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าข้าวขาวปกติทั่วไปเพราะเนื้อแป้งไม่เต็มเมล็ด"

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า การที่ผู้ส่งออกข้าวมาจับมือกับกระทรวงพาณิชย์นั้นมองว่าจะเป็นผลดี เพราะส่วนใหญ่แล้วข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และจะไม่ไปปลอมปนกับของเดิม ทำให้ขายได้ราคาดีและยังช่วยระบายข้าวรัฐบาลออกเร็วเป็นการลดความเสียหาย เรียกว่า วิน-วิน ทั้งในส่วนของผู้ส่งออกที่จะควบคุมคุณภาพข้าว และขณะที่รัฐบาลไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บข้าว แต่ข้อควรระวังคือการระบายข้าวของรัฐบาลขณะนี้เป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกเกรงว่าจะไปขัดกับระบบการค้าขององค์การการค้าโลก(WTO) หรือไม่

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์ ได้สหพันธ์ชาวนาสหรัฐฯ ยันโครงการจำหน่ายข้าวไม่กระทบการส่งออกชาติอื่น

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีสหพันธ์ชาวนาสหรัฐฯ ได้มีจดหมายถึงผู้แทนการค้าสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยและผลจากนโยบายดังกล่าวที่อาจทำให้ไทยมีการผลิตข้าวมากขึ้นว่า นโยบายรับจำนำข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เหมาะสมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวอาจมีผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยเพิ่มขึ้นแต่ในปริมาณที่ไม่มากนักเนื่องจากไทยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่การเพาะปลูกและระบบชลประทาน ดังนั้นผลผลิตข้าวจึงไม่ได้เพิ่มสูงมากเกินไป ซึ่งในความเป็นจริงปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผลดีเพราะสอดคล้องกับความต้องการบริโภคข้าวโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารของโลกในระยะยาว โดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงประชากรกว่าครึ่งโลก

ส่วนที่ฝ่ายสหรัฐฯ เกรงว่าไทยจะระบายสต็อกข้าวในราคาถูกเพื่อมาส่งออกนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากการจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้กับผู้ประกอบการในประเทศได้ขายในราคาที่สูง ไม่ได้ขายในราคาต่ำ ซึ่งคิดเป็นราคาส่งออกประมาณ 540-560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยจะเห็นได้ว่าเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวของเวียดนามและอินเดียถึงกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่กลับได้รับประโยชน์มากกว่าจากข้าวไทยที่มีราคาสูงขึ้น

ขณะที่เมื่อเทียบราคาส่งออกของข้าวขาวไทยกับข้าวของสหรัฐฯ ในระดับเดียวกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันข้าวไทยมีราคาใกล้เคียงกับข้าวสหรัฐฯ มากกว่าในอดีตที่ข้าวไทยเคยมีราคาต่ำกว่าข้าวสหรัฐฯ มาก ดังนั้นสหรัฐฯ จึงไม่ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับข้าวไทยในตลาดโลก แต่กลับสามารถแข่งขันได้มากขึ้นเพราะข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า ไทยมีข้อผูกพันตามข้อตกลง WTO สำหรับการให้การอุดหนุนสินค้าเกษตรที่วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งไทยยึดถือและปฏิบัติตามกฎของ WTO มาโดยตลอดอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงถือว่าปริมาณการอุดหนุนของไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ทั้งระบบที่วงเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทย 2.7 แสนล้านบาท โดยสหรัฐฯ ให้การอุดหนุนแก่เกษตรกรภายในทั้งทางตรงและโดยอ้อมซึ่งน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและการส่งออกข้าวของไทยมากกว่า ทั้งนี้ ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวไทยปัจจุบันอยู่ที่ 679 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ 579 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันจึงเห็นได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้สร้างผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศผู้ส่งออกรายอื่น ๆ

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

จำหน่ายข้าวชาวดอกทุ่นักโกรกคลังกลุ่มขมัยยอดบัญชีรวม 15 โครงการ ตีตลาด 2 แสนล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรรวม 15 โครงการ แบ่งเป็นโครงการจำหน่าย ปี 2547/48 รวม 13 โครงการ และโครงการรับฝากข้าวเปลือกปี 2552/53 และโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ทั้งหมดนี้มีปริมาณรวม 48 ล้านตัน มีรายได้ทั้งสิ้น 2.05 แสนล้านบาท ขณะที่ต้นทุนจากการดำเนินงาน เช่น มูลค่าผลผลิตที่รับจำหน่าย ค่าแปรสภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ และต้นทุนในการจัดหาแหล่งเงินทุน (ดอกเบี้ย) เป็นต้น มียอดรวม 4.12 แสนล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 2.06 แสนล้านบาท โดยผลขาดทุนเฉลี่ยต่อตันจะอยู่ที่ 4,274.43 บาท และหากดำเนินการระบายผลผลิตทางการเกษตรคงเหลือได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีจะทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ผลผลิตคงเหลือตามประกาศของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีเท่ากับ 1.21 แสนล้านบาท หากพิจารณาจากการคำนวณค่าเสื่อมสภาพ ซึ่งหลักการแล้วจะคิดค่าเสื่อมสภาพประมาณ 20% ต่อปี เป็นมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือสุทธิประมาณ 1 แสนล้านบาท และหากไม่เร่งระบายผลผลิตคงเหลือ จะทำให้มีภาระในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อกข้าว โดยกระทรวงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาโครงการอีกจำนวนประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท ทำให้ผลขาดทุนสุทธิของโครงการจะมีจำนวนรวม 2.6 แสนล้านบาท

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำเงินสภาพคล่องของธนาคารมาสำรองจ่ายในโครงการนี้ไปก่อนตลอดระยะเวลา 15 โครงการ เป็นเงิน 4.5 แสนล้านบาท ได้รับการชำระหนี้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว 1.98 แสนล้านบาท และจากเงินงบประมาณ 4.55 หมื่นล้านบาท คงเหลือภาระหนี้สุทธิ 2.08 แสนล้านบาท

"คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการฯ เสนอแนะว่า ควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อชำระหนี้คืนแก่ ธ.ก.ส.เป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่เช่นนั้น ธ.ก.ส.อาจประสบปัญหาสภาพคล่องได้" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลได้จัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะปีการผลิต 2554/55 จำนวนทั้งสิ้น 14 แนวทาง โดยแนวทางหลักๆ คือ 1.โครงการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนภาคการเกษตรที่มีลักษณะการเกิดภาระหนี้แบบปลายเปิดที่รัฐต้องตั้งงบประมาณชดเชยภายหลัง แต่รัฐบาลและประชาชนอาจมีข้อจำกัดในการรับรู้ภาระหนี้ในภาพรวมทั้งหมดจนกว่าจะจำหน่ายข้าวในโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาเกินกว่า 3-5 ปี

"ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ควรมีการจัดทำรายงานการเงินให้สามารถแสดงถึงผลกำไร (ขาดทุน) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงผลการดำเนินงานรายโครงการเสนอต่อรัฐมนตรีเป็นประจำปี" แหล่งข่าว กล่าว

2.ภาวะเชิงสังคมที่สร้างแรงกดดันทางการเมือง ทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นในการกำหนดราคาจำหน่ายโครงการฯ ที่ไม่สอดคล้องและสูงกว่าราคาตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดภาระรายจ่ายของรัฐ และภาวะขาดทุนจำนวนมากทั้งการอุดหนุนเกษตรกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การสีแปรสภาพ การขนส่ง กักเก็บ ข้าวเสื่อมคุณภาพ ขายข้าวขาดทุน และข้าวสูญหายจากโกดัง เป็นต้น ขณะที่หากรัฐบาลแก้ปัญหาโดยลดราคาจำหน่ายลงมาใกล้เคียง หรือต่ำกว่าราคาตลาด ก็อาจเกิดปัญหาการประท้วงของเกษตรกร ดังนั้น ปริมาณการรับจำหน่ายจึงเป็นตัวจักรสำคัญที่ไม่ทำให้กลไกของตลาดถูกแทรกแซงมากเกินไป โดยการกำหนดราคาจำหน่ายควรให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรรับภาระอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดมากเกินไป และควรมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน

3. การรับจำหน่ายในราคาสูงและไม่จำกัดปริมาณ เป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเพิ่มรอบการผลิตมากขึ้นจาก 5 ครั้ง ใน 2 ปี เป็น 7 ครั้ง ใน 2 ปี ส่งผลให้ปริมาณข้าวในระบบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพข้าวด้อยลง แต่สร้างภาระรัฐบาลในการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับโครงการจำหน่ายข้าวในรอบปีการผลิตนั้นๆ และปีต่อๆ ไปเพิ่มสูงขึ้น 4. รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ตลาดข้าวเอกชน โดยเฉพาะตลาดกลางข้าวเปลือกถูกทำลาย โรงสีและผู้ส่งออกนอกโครงการไม่สามารถจัดหาซื้อข้าวได้เพียงพอ โรงสีในโครงการและผู้ส่งออกที่ชนะการประมูลข้าวจะมีการค้าขายข้าวที่มีข้อได้เปรียบโรงสีและผู้ส่งออกนอกโครงการ ตลอดจนราคาข้าวไทยที่แพงกว่าคู่แข่งในต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญ ตลอดจนราคาข้าวไทยที่แพงกว่าคู่แข่งในต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญ

5. การรับจำหน่ายข้าวเปลือกทุกเมล็ด โดยไม่จำกัดพื้นที่ผลิตและวงเงินรับจำหน่ายเฉพาะรายที่ชัดเจน ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อโครงการอย่างยิ่ง จึงควรมีมาตรการวางแผนรับจำหน่ายที่ดี โดยเฉพาะประเด็นข้าวสวมสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัญหามีแนวโน้มทวีสูงขึ้นหลังเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ตลอดจน ปริมาณรับจำหน่ายที่สูงเกินกว่าข้อเท็จจริง แต่คุณภาพข้าวต่ำกว่าราคาที่รับจำหน่าย 6. เพื่อให้รัฐบาลสามารถประเมินข้อเท็จจริงว่าโครงการนี้ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นเช่นใด ควรดำเนินโครงการลักษณะนี้อีกต่อไปหรือไม่ จึงควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องต่างๆ เปรียบเทียบว่าสูงหรือต่ำกว่ารายได้ที่ได้จากการจำหน่ายข้าวที่สีแปรสภาพ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานโครงการ 7. จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ในหลายโครงการรับจำหน่ายสินค้าเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น องค์การตลาดเพื่อการเกษตรและองค์การคลังสินค้า เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่ไม่ใช้ให้ครบถ้วนเหลือเบิกค้าง เป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ไม่เป็นผลดี ทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการเสียหาย จึงควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงรายงานดังกล่าว ได้จัดส่งรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดำเนินการปิดช่องโหว่ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการสวมสิทธิ์จำหน่ายข้าว ซึ่งได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยตรวจสอบการรับจำหน่ายในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ไขปริศนา"สวมสิทธิ์"ขายข้าวจีทูจี จี"บุญทรง"เปิดรายชื่อ"ผู้ส่งออก"

สืบเนื่องมาจากคำให้สัมภาษณ์ของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ว่า รัฐบาลไทยมีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ไปแล้ว 6 สัญญา เป็นจำนวน 7.32 ล้านตัน โดยข้าวจำนวนนี้ (ประมาณ 1.46 ล้านตัน) ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย-จีน-โกตดิวัวร์-บังกลาเทศ ด้วยการเปิด L/C แต่ไม่ยอมเปิดเผยสัญญาการซื้อขายข้าว ชนิดของข้าว ราคา และเทอมการส่งมอบ

จนกลายเป็นข้อสงสัยว่า กระทรวงพาณิชย์ทำสัญญาขายข้าว G to G จริงหรือไม่ เนื่องจากไม่มีตัวเลขยืนยันการส่งออกข้าว G to G ของรัฐบาลเลยแม้แต่ต้นเดียว แต่กลับปรากฏ "ข้อมูลใหม่" จากกรมการค้าต่างประเทศ เข้ามาว่า การขายข้าวครั้งนี้เป็นการขายข้าวแบบ X-Warehouse ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้บริษัทผู้ส่งออกข้าว รับปรับปรุงคุณภาพข้าวและส่งมอบแทนรัฐบาล

ดังนั้นจึงไม่ปรากฏตัวเลข การส่งออกข้าวแบบ G to G แต่จะไปเพิ่มในส่วนของตัวเลขการส่งออกข้าวของผู้ส่งออกที่รับปรับปรุงคุณภาพ แทน โดยที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมบอกรายชื่อผู้ส่งออกที่รับปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยอ้างว่า "ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายข้าว" ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของวงการค้าข้าวว่า เกิดกระบวนการ "สวมสิทธิ์" ส่งมอบข้าว G to G ให้กับผู้ส่งออกข้าวบางกลุ่ม

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานการระบายข้าวแบบ G to G เข้ามาว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกข้าวไทยของกรมศุลกากร ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2555) ที่มีการส่งออกไปใน 4 ประเทศคู่ค้า G to G ตามที่นายบุญทรงธำรง อ่าง พบว่ายอดการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนมีปริมาณ 76,820 ตัน หรือลดลง 61.76% มูลค่า 80.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 48.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนการส่งออกข้าวไปยังอินโดนีเซีย มีปริมาณ 303,640 ตัน หรือลดลง 53.28% มูลค่า 164.63 ล้านดอลลาร์ หรือลดลง 49.29% ขณะที่ยอดส่งออกไปโกตดิวัวร์ หรือไอวอรีโคสต์ มีปริมาณ 207,058 ตัน มูลค่า 110.5 ล้านดอลลาร์ หรือลดลง 51.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนบังกลาเทศมียอดส่งออกข้าวไปเพียง 58 ตัน หรือลดลง 99.99% มูลค่า 0.1 ล้านดอลลาร์ หรือลดลง 99.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกที่ลดลงข้างต้น สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ผู้ส่งออกที่รับปรับปรุงคุณภาพข้าว "สวมสิทธิ์" ส่งมอบ G to G แทนกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1.46 ล้านตันนั้น จะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวลำดับต้น ๆ ของตลาดส่งออกทั้ง 4 ประเทศแน่นอน นำมาซึ่งการตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งออกข้าวทั้ง 4 ประเทศพบข้อเท็จจริงว่า ตลาดอินโดนีเซีย บริษัทสยามอินดิโก้เป็นผู้ส่งออกข้าวลำดับที่ 1 สอดคล้องกับข้อมูลการขายข้าว G to G สมัยรองนายกษิตกิติรัตน ช่วงต้นปี 2555 ประมาณ 300,000 ตัน รองลงมาได้แก่ บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ เครือนครหลวงค้าข้าว, บริษัทสยามเฟิสท์ไรซ์, บริษัทบีเอ็นเอ็กซ์ และบริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์

ตลาดจีนที่หลายฝ่ายในวงการค้าข้าวคาด คະเนว่า น่าจะมีข้าว G to G ของรัฐบาลถูกส่งไปเป็นจำนวนมาก นั้น กลับปรากฏรายชื่อผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ ที ไรซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทนี้ ไม่เป็นที่รู้จักในวงการค้าข้าวไทยมาก่อน โดยตัวบริษัทเองไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่น่าสังเกตก็คือบริษัทนี้มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

ส่วนผู้ ส่งออกข้าวอันดับรองลงไปที่ส่งออกไปตลาดจีน ได้แก่ บริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์, บริษัทศิรินำมา, บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งทั้ง 4 รายนี้ "ไม่ใช่หน้าใหม่" ในวงการค้าข้าว"

ส่วนการส่งออกข้าวไปยังตลาดประเทศ โกตดิวัวร์นั้น แซมป์ส่งออกยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่คุ้นเคยกัน ในวงการ ได้แก่ บริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์ มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ บริษัทเจียมั่ง, หจก.โอแอลม (ประเทศไทย), บริษัทไทยฟ้า (2511) และบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ เครือนครหลวงค้าข้าว ส่วนรายชื่อผู้ส่งออกข้าวไปยังบังกลาเทศไม่สามารถระบุได้ ปริมาณส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกมียอดส่งออกน้อยมาก สวนทางกับคำกล่าวของนายบุญทรงที่ว่า มีการส่งออก G to G ไปยังประเทศนี้

"หาก เชื่อในคำให้สัมภาษณ์ของนายบุญทรง ผู้รับปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งออก G to G แทนรัฐบาลจะต้องมีรายชื่ออยู่ในอันดับต้น ๆ ของแต่ละตลาดไม่หนีไปจากนี้ เพราะมีการส่งออกข้าว G to G ไปแล้ว 1.46 ล้านตัน จากจำนวนที่อ้างว่าทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว 7.32 ล้านตัน ความจริงเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการให้โปร่งใสได้ด้วยการเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งออก G to G ทั้งหมด แต่ที่ไม่กล้าก็เพราะการปรับปรุงคุณภาพข้าวครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยหาผู้ ปรับปรุงเหมือนอย่างที่เคยทำกันในอดีต กลับถูกตัดตอนอ้างว่าขายข้าว ณ หน้าคลัง หรือ X-Warehouse กลายมาเป็นปริศนาที่ว่า การขายข้าวจำนวน 7.32 ล้านตันครั้งนี้เป็น G to G จริง หรือเป็นเพียงวิธีการให้ผู้ส่งออกข้าวรายเดิม ๆ สวมสิทธิ์ขายแทนรัฐบาลเท่านั้น"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ขงตั้งเขตพิเศษค้าข้าวชายแดน พาณิชย์เร่งเดินเครื่องปีหน้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือผู้ส่งออกข้าวอาเซียน ซึ่งเบื้องต้นจะร่วมมือในสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว ว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งจัดทำรายละเอียดกรอบความร่วมมือ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีการค้า

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเสนอขอความเห็นชอบระดับผู้นำประเทศในการประชุมผู้นำอาเซียน (อาเซียนซัมมิต) ปลายเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน

ทั้งนี้ ในกรอบความร่วมมือจะมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ความร่วมมือระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ความร่วมมือระดับข้าราชการระดับสูง (ปลัดกระทรวง และอธิบดีด้านข้าว) ซึ่งจะมีการประชุมต่อเนื่องทั้ง ปี และความร่วมมือในภาคเอกชน ซึ่งได้มีการจัดตั้งเป็นสมาพันธ์โรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าว รวมทั้งขอความเห็นชอบ ครม. จัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษตามชายแดนไทยกับประเทศผู้ผลิตข้าว และจัดตั้งคณะทำงานและศึกษา ผลดีผลเสียของการจัดทำโครงการ โดยการทำประชาพิจารณ์ คาดว่าโครงการจะเป็นรูปธรรมภายในปี 2556

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวคิดการจัดทำโครงการ ต้องการพยุงราคาขายของผู้ผลิตข้าวและส่งออก ช่วยเหลือ ด้านเทคนิคในการแปรรูปข้าวและการตลาดข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณและชนิดของประเทศนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดราคาเสนอขายกันเองของประเทศผู้ผลิตและส่งออก ลดการลักลอบนำเข้าเพื่อมาสวมสิทธิหรือเก็งกำไร จากโครงการรับจำนำ โดยไทยจะเสนอให้ใช้มาตรฐานส่งออกข้าวไทยเป็นมาตรฐานอาเซียน เพื่อให้เกิดมาตรฐาน เดียวและสร้างความมั่นใจการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศความร่วมมือนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนของความร่วมมือภาคเอกชน จะเริ่มจากโรงสี เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ยังขาดแคลนโรงสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและการปรับปรุงข้าว โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการหมุนเวียนข้าว เพราะผู้นำเข้าต้องสีแปรและส่งออกออกจากไทยภายใน 1 เดือน

[ที่มา มติชน](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-16 ต.ค. 2555 มีจำนวน 258,216 ตัน มูลค่า 113.971 ล้านดอลลาร์ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 16 ต.ค. 2555 มีจำนวนรวม 6.098 ล้านตัน มูลค่า 2.704 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 0.2% ขณะที่ มูลค่าลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.111 ล้านตัน มูลค่า 2.942 พันล้านเหรียญ สหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามราคาปรับตัวสูงขึ้น จากข้าวที่มีการทำสัญญาขายข้าว ให้อินโดนีเซียจำนวน 300,000 ตัน ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 445-452 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อ ตัน FOB จากระดับ 410-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามระบุว่า ขณะนี้กำลังประสบปัญหาที่ผู้นำเข้าข้าวของจีนได้ยกเลิกคำสั่งซื้ออีกครั้ง หลังจากที่ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาที่ผู้นำเข้าของจีนได้นำข้าวหอมเวียดนามไปผสม กับข้าวขาวเพื่อขายทำกำไรอีกทอดหนึ่งซึ่งทำให้ข้าวเวียดนามเสียชื่อเสียง

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินโดนีเซีย

มีรายงานข่าวว่าสำนักพลธิการของอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency) หรือ BULOG กำลัง พิจารณาที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม หรืออินเดียประมาณ 500,000 ตัน ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า และจะจัดหาข้าวใน ประเทศประมาณ 200,000-250,000 ตัน เพื่อให้ครบตามเป้าที่จะจัดหาข้าว 4.1 ล้านตันในปี นี้ โดยคาดว่าจะมีการ จัดหาข้าวในประเทศได้ประมาณ 3.6 ล้านตัน ทั้งนี้ BULOG อยู่ระหว่างการเจรจากับเวียดนามและอินเดีย และคาด ว่าการนำเข้าจะมีประมาณ 500,000-770,000 ตัน

ล่าสุดมีข่าวว่าอินโดนีเซียได้เซ็นสัญญาซื้อข้าวขาว 15% ปริมาณ 3 แสนตัน ราคา 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากบริษัท Vinafood 2 (Vietnam Southern Food Corporation) แล้ว โดยการส่งมอบจะเริ่มในเดือนนี้จนเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค.

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture) ระบุว่า ในปีหน้าฟิลิปปินส์อาจนำเข้าข้าวเพียง 100,000-150,000 ตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (rice self-sufficiency roadmap)

ทั้งนี้ ในปี 2012 นี้ รัฐบาลคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 18.46 ล้านตัน และในปี 2013 จะมีผลผลิตมากกว่า 20 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ก่อน สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ ณ วันที่ 1 ก.ย. มีจำนวน 1.44 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 43 วัน) ลดลง 40.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.41 ล้านตัน และลดลง 7% จากเดือน ส.ค. ที่มีจำนวน 1.56 ล้านตัน โดยเป็นสต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน 520,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 36% ของสต็อกทั้งหมด) ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 15 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน)

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของอินเดียทรงตัว โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 390-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในช่วงนี้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่ให้แก่ประเทศในแถบแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย ขณะที่ในช่วงนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆจากต่างประเทศที่เข้ามากระตุ้นตลาด

ทั้งนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้เริ่มขึ้นในต้นเดือน ต.ค. นี้ โดยคาดว่าในฤดูกาลผลิตหลักจะมีผลผลิตประมาณ 86 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ต.ค. ยังคงมีจำนวนกว่า 23.4 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 7 พ.ย. นี้ เป็นจำนวนรวม 101,487 ตัน โดยกำหนดโควตาสำหรับข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนจำนวน 84,487 ตัน (ข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้น) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.พ.-เม.ย. 2556 และข้าวที่ไม่กำหนดแหล่งที่มา (Global quota) จำนวน 17,000 ตัน (ข้าวกล้องเมล็ดกลาง) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.พ.-เม.ย. 2556

เมื่อสัปดาห์ก่อนหน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวในวันที่ 22 ต.ค. นี้ เป็นจำนวนรวม 95,127 ตัน โดยกำหนดโควตาสำหรับข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐจำนวน 20,050 ตัน (ข้าวสารเมล็ดกลาง) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.พ. 2556 ข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากออสเตรเลียจำนวน 9,494 ตัน (ข้าวสารเมล็ดกลาง) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค. 2556 และข้าวที่ไม่กำหนดแหล่งที่มา (Global quota) จำนวน 65,583 ตัน (ข้าวกล้องเมล็ดกลาง และเมล็ดสั้น) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2556

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

สหพันธ์ชาวนาสหรัฐฯ (The USA Rice Federation) ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (the Office of U.S. Trade Representative; USTR) หวั่นไทยเทศต็อกจํานำข้าวเพื่อทุ่มตลาด และให้ความเห็นต่อนโยบายรับจํานำข้าวของไทยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มราคาส่งออก แต่ยอดขายกลับลดลง อีกทั้งส่งผลให้การส่งออกข้าวของอินเดียกลับแซงหน้าข้าวไทย ทั้งนี้ การแทรกแซงราคาจากนโยบายจํานำข้าวของไทย อาจจะไม่สอดคล้องกับระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการค้าข้าว และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศสมาชิกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด้านข้าวของสหรัฐฯจะติดตามอย่างต่อเนื่องคู่กับตัวแทนการค้าสหรัฐฯ และหน่วยงานทางการค้าอื่นๆ เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐฯแสดงออกต่อการกีดกันทางการค้าดังกล่าวนี้

ที่มา Riceonline.com

